

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/บทหน้า-ทัศนวิจารณ์

วันที่: จันทร์ 7 มีนาคม 2559

ปีที่: 15

ฉบับที่: 5252

Col.Inch: 46.01 Ad Value: 62,113.50

หน้า: 4(ซ้าย)

PRValue (x3): 186,340.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: คม ชัด ลึก: ยอมถอย...เพื่อรัก



## ยอมถอย...เพื่อรัก

งวดเข้ามาทุกขณะกับการปิดหีบร่างรัฐธรรมนูญที่คณะ

กรรมการร่างฯ นำโดยนายมีชัย ฤชุพันธุ์ กำลังเร่งรัดตัดความในการประมวลข้อเสนอแนะภายหลังกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อนำมาแก้ไข ปรับปรุง ตัดต่อ ให้ร่างรัฐธรรมนูญมีความสมบูรณ์ที่สุดเพื่อแจกจ่ายให้ทุกฝ่ายได้เห็นเนื้อหาตามโรดแมพวาระสองที่ได้วางมาในวันที่ 29 มีนาคม ที่จะถึงนี้ โดยมีเป้าหมายในการวางรากฐานนำไปสู่การเลือกตั้ง และการปฏิรูปประเทศ ไม่ให้วิกฤติการณ์จากความขัดแย้งทางการเมืองของผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองกลับคืนมาอีก โดยมุ่งเน้นที่จะคลายข้อพิพาท นำไปสู่การสร้างความปลอดภัย หรือการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกด้วยการยอมรับเคารพในกฎ กติกา ของบ้านเมือง แม้จะมีคนละมุมมองก็ตาม

ความกังวลว่าพายุงูกการเมืองอาจหมุนกลับเหมือนลมพัดหวาน

ในภาวะที่คลื่นลมยังไม่สงบ รอวันก่อตัวถาโถมเข้าใส่เรือแป๊ะ ส่งผลให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เร่งสร้างกำแพงเป็นเกราะกำบัง จนถูกเสียงวิพากษ์วิจารณ์กลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็ข้อเสนอของรัฐบาลที่ให้มี ส.ว.สรรหาทั้งหมดในช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปี หรือให้คสช.เข้ามามีส่วนใน ส.ว.สรรหาได้ การบังคับใช้รัฐธรรมนูญเป็น 2 ช่วงเวลารวมถึงคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่มีการวางรากฐานไว้ผูกมัดถึง 20 ปี โดยที่ความพยายามในการสร้างกลไกจำกัดวงทางการเมืองต่างๆ เหล่านี้ สร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองอย่างเห็นได้ชัด ชำร่วยไปกว่านั้นการจำกัดวงในการร่างรัฐธรรมนูญพร้อมผูกเปรียบเปรยมุมมองที่มีต่อนักการเมืองขีดวงเพียงแค่นักเลือกตั้งหรือภาคสังคมที่เห็นต่าง กลับจะยิ่งผลักดันไปเป็นศัตรูเพิ่มมากขึ้น

ล่าสุดกรุงเทพโพลล์สำรวจความคิดเห็นเรื่อง “มุมมองร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในสายตาประชาชน” ในเรื่องร้อนๆ และดูน่าสนใจเพราะหลายหัวข้อมีเปอร์เซ็นต์ที่ไม่แตกต่างกันมาก อาทิ ร้อยละ 45.8 เห็นว่า ร่างรัฐธรรมนูญมีความเป็นประชาธิปไตย ส่วนร้อยละ 36.1 เห็นว่าไม่ค่อยเป็น หรือให้ ส.ว. ทำหน้าที่ดูแลยุทธศาสตร์ชาติ แทนคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติ พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 51.8 ไม่เห็นด้วย ส่วนร้อยละ 32.5 เห็นด้วย เมื่อถามว่าหลังจากได้รัฐบาลชุดใหม่แล้ว ควรมี คสช.ปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปหรือไม่ ร้อยละ 48.4 เห็นว่าควรมีเพื่อป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับซีกตรงข้าม ร้อยละ 47.6 เห็นว่าไม่ควรมี ขณะที่ ร้อยละ 88.8 อยากรู้ว่าจะทำอย่างไรหากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติ แต่ร้อยละ 6.8 บอกไม่เป็นไร

เมื่อเป็นเช่นนี้การประชมแม่น้ำ 5 สายซึ่งประกอบไปด้วย

คสช. คณะรัฐมนตรี (ครม.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อวันจันทร์ที่ 7 มีนาคมนี้ จึงเป็นที่น่าจับตา นอกเหนือจากความคืบหน้าในเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญแล้ว คงหนีไม่พ้นปัญหาและอุปสรรคที่ตามมา ซึ่งจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่คสช.ต้องขบคิดและตัดสินใจเพื่อป้องกันประมาทการโจมตีให้น้อยลง และคงไม่ยากที่จะจำกัดวงฝ่ายตรงข้ามที่โหนกระแสประชาธิปไตยให้โจมตีลดลง ที่สำคัญจะอย่างไรให้เนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นที่ยอมรับและได้รับเสียงสนับสนุนในการลงประชามติ คะแนนเสียงที่ออกมาไม่เพียงจะสะท้อนว่าคนไทยต้องการปฏิรูปประเทศเท่านั้น แต่ยังจะสะท้อนถึงความพึงพอใจที่มีต่อคสช.อีกด้วย